



## BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP KHOA & CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2020

### Thư cảm ơn

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHSP-ĐHĐN), trong 02 ngày 21-22/11/2020, khoa Toán đã tổ chức chuỗi hoạt động bao gồm Hội thảo khoa học “Toán học và ứng dụng”, đêm giao lưu “Như thuở ban đầu” và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Chuỗi các hoạt động đã diễn ra trang trọng, ấm cúng và thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc cho các thể hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Khoa.

Ban tổ chức vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thể hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa. Sự hiện diện của Quý vị góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội thảo, Đêm giao lưu và Lễ kỷ niệm, đồng thời đã động viên, khích lệ khoa Toán tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Trường ĐHSP-ĐHĐN, sự giúp đỡ, động viên của các đơn vị Khoa/Phòng/Tổ trực thuộc của Trường, các Phòng đào tạo/Khảo thí và đảm bảo chất lượng của các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, các giảng viên và Khoa chuyên môn về Toán/Thông kê/CNTT thuộc các Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Quảng Bình, Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Đại học Quy Nhơn và Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Đặc biệt, Ban tổ chức trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của Ban liên lạc cựu học viên-sinh viên, các thể hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của khoa Toán, Trường ĐHSP-ĐHĐN.

Trong quá trình tổ chức, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, Ban tổ chức kính mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ của Quý vị.

Ban tổ chức xin gửi đến Quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**Trưởng Ban**

**TS. Phạm Quý Mười**

**Trưởng khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng**